

สาธารณรัฐฟินแลนด์
Republic of Finland

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง	ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป ทิศเหนือติดกับนอร์เวย์ ทิศตะวันตกติดกับสวีเดน ทิศตะวันออกติดกับรัสเซีย ทิศใต้จรดทะเลบอลติก
พื้นที่	๓๓๘,๑๔๕ ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง	กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)
ประชากร	๕.๕๐ ล้านคน (ประมาณการปี ๒๕๖๐)
ภูมิอากาศ	หนาวเย็น อุณหภูมิระหว่าง ๑๐ - ๑๓ องศาเซลเซียส โดยเวลาที่มี แสงอาทิตย์ค่อนข้างสั้น ตั้งแต่ ๑ - ๑๐ ชั่วโมงต่อวัน
ภาษาราชการ	๒ ภาษา คือภาษาฟินนิช (ร้อยละ ๙๓.๔) และภาษาสวีดิช (ร้อยละ ๕.๖)
ศาสนา	ศาสนาคริสต์นิกายลูเธอร์แรน ร้อยละ ๗๖.๔ นิกายกรีก-ออร์ทอด็อกซ์ ร้อยละ ๑.๑ นิกายอื่น ๆ ร้อยละ ๑.๔ และไม่นับถือศาสนา ร้อยละ ๒๑
หน่วยเงินตรา	ยูโร (Euro) อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ยูโร เท่ากับประมาณ ๓๙.๒๕ บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)	๒๓๖.๗๙ พันล้านเหรียญสหรัฐ (ปี ๒๕๖๐)
รายได้ประชาชาติต่อหัว	๔๑,๘๐๐๐ เหรียญสหรัฐ (ปี ๒๕๖๐)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ ๐.๙ (ปี ๒๕๕๙)
ระบอบการปกครอง	ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีซึ่งได้รับการเลือกตั้ง โดยตรงจากประชาชนเป็นประมุข ดำรงตำแหน่งวาระละ ๖ ปี และไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันมากกว่า ๒ วาระ มีนายกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี ฝ่ายนิติบัญญัติ ใช้ระบบสภาเดียว มีสมาชิกจำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง โดยตรงจากประชาชน ดำรงตำแหน่งวาระละ ๔ ปี ทั้งนี้ ประธานาธิบดีฯ คนปัจจุบัน ได้แก่ นายซาอูลี นีนิสเตอ (Sauli Niinistö) (ดำรงตำแหน่ง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕) และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้แก่ นายยูฮา ซิปิล่า (Juha Sipilä) (ซึ่งดำรงตำแหน่งวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
อุตสาหกรรมหลัก	อุตสาหกรรมเครื่องมือในการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์โลหะ การต่อเรือ กระดาษ อาหาร
ตลาดส่งออกที่สำคัญ	เยอรมนี สวีเดน รัสเซีย อังกฤษ สหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ	เยอรมนี รัสเซีย สวีเดน เนเธอร์แลนด์ จีน สหราชอาณาจักร และเดนมาร์ก
ทรัพยากรสำคัญ	ป่าไม้ น้ำ เหล็ก ทองแดง
สินค้าส่งออกที่สำคัญ	เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมโลหะ ผลิตภัณฑ์ไม้สน กระดาษ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ	อาหาร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์คมนาคม เหล็ก เครื่องจักร และสิ่งทอ

ข้อมูลที่น่าสนใจ

- ได้ฉายาว่าเป็น “ดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน” เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีทะเลสาบใหญ่น้อยถึง ๑๘๘,๐๐๐ แห่ง
- โดดเด่นในด้านระบบการศึกษา ซึ่งมีคุณภาพเป็นอันดับต้นของโลก
- มีความก้าวหน้าในด้านการบริหารจัดการป่าไม้ พลังงานสะอาด อุตสาหกรรมการออกแบบ และ Big Data
- ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสวัสดิการสังคม
- นายณพพร อัจฉริยวนิช ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นางสาวตุชยก์การี-เคลฟเวน (Satu Suikkari-Kleven)
- ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลก โดยนิตยสารนิวส์วีค (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓)
- องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน จัดอันดับให้ข่าวในฟินแลนด์ว่ามีอิสระที่สุด
- ฟินแลนด์อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุด โดยการจัดอันดับขององค์กรทรานส์แพเรนซี อินเตอร์เนชันแนล
- นิตยสาร โมโนเคิล จัดให้กรุงเฮลซิงกิเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา มีความทันสมัยที่สุด (พ.ศ. ๒๕๕๔)
- ผลการเรียนของนักเรียนชาวฟินแลนด์ทำคะแนนได้สูงสุดโดยการประเมินผลของ PISA (Program for International Student Assessment โปรแกรมสำหรับประเมินผลนักเรียนระหว่างประเทศ) หลายปีติดต่อกัน ซึ่งพิสูจน์ว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการให้การศึกษาแก่เด็กๆ
- สายการบินแห่งชาติฟินแลนด์ Finnair จะเป็นสายการบินแรกในโลกที่ให้บริการชำระเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Alipay บนเครื่องบิน สายการบิน Finnair เป็นพันธมิตรกับระบบการชำระเงินออนไลน์ (e-Payment) ePassi ได้เสนอการให้บริการ Alipay ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ ให้เป็นช่องทางการชำระเงินอย่างเป็นทางการระหว่างเที่ยวบินกรุงเฮลซิงกิ – เชียงไฮ้ โดยทำการทดลองระบบการชำระเงิน Alipay ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา และจะเปิดการให้บริการหลังระยการทดลอง ทั้งนี้ Alipay เป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ปัจจุบันร้านค้าปลีกในฟินแลนด์หลายแห่งเปิดการให้บริการออนไลน์กับ ePassi และ AliPay แล้ว

นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

๑. ด้านการเมือง

พรรค Centre Party (กลาง) ได้จัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรค Finns (ขวาจัด) และพรรค National Coalition Party (กลาง-ขวา) ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ นโยบายหลักของรัฐบาล

ได้แก่ การเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังคณะรัฐมนตรียอมรับว่ารัฐบาลลดลงอย่างมาก เนื่องจากนโยบายเปิดรับผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งขัดกันกับสิ่งที่พรรคที่ได้ประกาศไว้ในช่วงเลือกตั้งว่าจะทบทวนนโยบายเพื่อจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยเข้ามาในฟินแลนด์

๒. ด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจฟินแลนด์ค่อย ๆ ฟื้นตัวจากภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม การส่งออกยังคงซบเซาและการส่งออกไปยังรัสเซียลดลง อุปสงค์ในประเทศอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น รายได้ประชากรน้อยลง รัฐบาลฟินแลนด์ได้ปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้าน อาทิ ด้านการเงิน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ ลดอัตราการว่างงาน เพิ่มศักยภาพของแรงงาน ซึ่งนโยบายปฏิรูปเหล่านี้จะต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

๓. นโยบายการต่างประเทศ

๓.๑ ความมั่นคง ส่งเสริมความร่วมมือทางการทหารกับประเทศในกลุ่มนอร์ดิก สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะความร่วมมือทางการทหารกับสวีเดนภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมที่ได้เจรจามาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ นอกจากนี้ แม้ว่าฟินแลนด์จะไม่ใช่สมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือแต่ก็มีความร่วมมือในปฏิบัติการทางการทหารขององค์การดังกล่าวมาโดยตลอด

๓.๒ การทูตเชิงเศรษฐกิจ มุ่งส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในลาตินอเมริกาและเอเชีย

๓.๓ นโยบายอื่น ๆ การส่งเสริมให้ภูมิภาคต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน การลดปัญหาความยากจน การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน

๔. นโยบายทางการค้าของฟินแลนด์

ฟินแลนด์เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) และสมาชิกสหภาพยุโรป เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมที่สุดในสหภาพยุโรป และมีกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด มีเสรีภาพทางการค้า การลงทุนและการเงิน

กฎหมาย และกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจทางการค้าได้อย่างดี ระบบการเงินของฟินแลนด์มีเสถียรภาพ และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในการควบคุม ระบบการพิจารณาคดีเป็นไปอย่างอิสระ การทุจริตคอร์รัปชันต่ำ และสิทธิในทรัพย์สินได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่

นโยบายทางการค้าของฟินแลนด์เป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึ่งมีอัตราภาษีที่สูง หรือเพิ่มขึ้น (Escalating tariff) ในสินค้าประเภทเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม และภาษีศุลกากร MFN มีความซับซ้อน รวมถึงเงินอุดหนุนทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โควตา ข้อจำกัดการนำเข้า และการห้ามนำเข้าในสินค้าและบริการบางประเภท

มาตรการด้านภาษี

กฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของฟินแลนด์เป็นไปตามระบบการจำแนกพิกัดและการประเมินราคาของอียู (EU Rule) ปกติสินค้าที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศนอกสหภาพยุโรปจะต้องชำระภาษีศุลกากรก่อนนำเข้าสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมอัตราภาษีศุลกากรอัตราปกติจะอยู่ระหว่างร้อยละ ๕-๑๔ ส่วนอัตราภาษีที่ลดลง (Reduced) และกรณียกเว้นไม่จัดเก็บ (No duties at all) จะใช้กับสินค้าบางประเภทที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศซึ่งสหภาพยุโรปได้มีข้อตกลงพิเศษระหว่างกัน หรือภายใต้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ที่สหภาพยุโรปให้แก่

ประเทศกำลังพัฒนา หรือประเทศที่มีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษ GSP ทุกรายการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ

ฟินแลนด์นับเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของประเทศจากการผลิตขั้นพื้นฐานในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๓๐ มาเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวในทศวรรษที่ ๑๙๕๐ ซึ่งปัจจัยความสำเร็จอยู่ที่การเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ ประกอบด้วย

อุตสาหกรรมเหล็กกล้า

เครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์การขนส่งเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑ ของการส่งออกของฟินแลนด์ทั้งหมด และมีมูลค่าการส่งออกระหว่างเดือน ม.ค.- พ.ค. ๒๕๕๘ จำนวน ๓.๓ พันล้านยูโร สินค้าสำคัญประกอบด้วย เครื่องจักรกลที่ทันสมัยและโลหะเบา

อุตสาหกรรมเคมี

ปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑ ของการส่งออก มีมูลค่าจำนวน ๑๒.๙ พันล้านยูโร และมีมูลค่าการส่งออกระหว่างเดือน ม.ค.- พ.ค. ๒๕๕๘ จำนวน ๕.๔ พันล้านยูโร สินค้าประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ยา พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องสำอาง สี และผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน ตลาดที่สำคัญคือ สวีเดนและรัสเซีย ซึ่งบริษัท Neste เป็นบริษัทกลั่นน้ำมันที่นำเข้าจากรัสเซียที่ใหญ่ที่สุด

อุตสาหกรรมป่าไม้

เป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับฟินแลนด์ โดยสามารถใช้พื้นที่การผลิตทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑ ของการส่งออก และมีมูลค่าการส่งออกระหว่างเดือน ม.ค.- พ.ค. ๒๕๕๘ จำนวน ๗.๙ พันล้านยูโร สินค้าประกอบด้วย กระดาษ เนื้อเยื่อกระดาษ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ตลาดที่สำคัญ คือ ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศสและสเปน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ของการส่งออก และมีมูลค่าการส่งออกระหว่างเดือน ม.ค.- พ.ค. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔.๙ พันล้านยูโร สินค้าประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นต้น ตลาดที่สำคัญ คือ กลุ่มประเทศยุโรปทั้งหมด ทวีปอเมริกาเหนือและเอเชีย ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จัก ได้แก่ บริษัท Instru บริษัท Vaisla บริษัท Nesles และบริษัทผลิตลิฟท์ KONE

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

๑. ความสัมพันธ์ทั่วไป

๑.๑ การทูต

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับรองเอกราชของฟินแลนด์ซึ่งได้ประกาศอิสรภาพ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๔๖๐ โดยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๔๖๒

ฟินแลนด์ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยในระดับอุปทูตในปี ๒๕๒๓ และต่อมาได้ยกระดับเป็นเอกอัครราชทูตในปี ๒๕๒๙ โดยมีนางซาตู ชุยก์การ์-เคลฟเวน (H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven) เป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน นอกจากนี้ ฟินแลนด์มีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต มีเขตอาณาครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง และจังหวัดเชียงใหม่ มีเขตอาณาครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ และน่าน